
Skólaráð Áslandsskóla 

Föstudagur 25.01.2019 kl. 8:30 í fundarherbergi 

Mættir:  Ágúst og Agnes (nemendafulltrúar), Pétur Ingvarsson(kennarafulltrúi), Guðrún 

Ben(kennarafulltrúi), Freyja Jóhannsdóttir (fulltrúi starfsfólks) Kristín Ólöf 

Grétarsdóttir(foreldrafulltrúi), Leifur(skólastjóri), Unnur aðstoðarskólastjóri. 

 

Dagskrá: 

 

 

1. Úttekt Menntamálaráðuneytis.  Umbótaáætlun og ytra mat kynnt fyrir ráðinu. 

 

2. Matarmál:  Sæti í matsal.  Nemendur vöktu athygli á að að vantaði sæti í matsal á 

fimmtudögum þegar þau borða á sama tíma og 1-5 bekkur. Þetta verður komið í lag á næsta 

fimmtudag. 

 

3. Sjoppa – umræðurum ósk frá nemendum um að hafa sjoppu.  Í framhaldi kynnti skólastjóri og 

fulltrúi frá starfshópi um matarmál þær hugmyndir sem stefnt er á að hrinda í framkvæmd á 

næsta skólaári.  Hafragrautur , ávaxtastund, síðdegishressing verður allt meðal þess sem var 

óskað eftir að væri prófað í skólum í Hafnarfirði. 

 

4. Umgengni á gangi í unglingadeild.  Unglingarnir ræddu um umgengni og úrbætur. 

 

5. Hressing í Frístundaheimili.  Fyrirspurn barst til foreldrafélagsins um hollustu og val í 

hressingu.  Matseðill fyrri hressingu í Frístundaheimili birtur á heimasíðu skólans. 

 

6. Skóladagatal - umræður 

 

7. Önnur mál 

 

 Símamál – Símalaus fimmtudagur er hjá nemendum í unglingadeild.  

Skólastjórnendur upplýstu um að þessi dagur gengi ágætlega og kennarar séu með 

fræðslu um notkun snjalltækja reglulega í sinni kennslu. 

 

Fleira ekki tekið fyrir og fundi slitið kl. 9:30 

 

Fundargerð ritaði aðstoðarskólastjóri.  

 


